

คู่มือออนไลน์

(18 มีนาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ตัวช่วยในดวงจะตกคือ ทำดาวพฤหัสบดี(๕) ให้เข้มแข็ง เพื่อสู้กับดาวเสาร์(๗)

สวัสดิ์ครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า 911 เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 เวลา 13.47 น. ชลบุรี เพศชาย

คำถามแรก ในปีพ.ศ. 2559 ราหู จะทับราศีสิงห์ ซึ่งตามดวงแล้ว ผมเกิดราศีสิงห์จะมีผลอะไรบ้างครับ

ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผูกดวงของวิชาโหราศาสตร์ในประเทศไทยเสียก่อนครับ ว่าเรานิยมใช้กันอยู่สองแบบ คือ ระบบสุริยศาสตร์ ที่โหราศาสตร์ไทยนิยมใช้กัน กับ ระบบลาลิตรี ซึ่งเป็นระบบที่โหราศาสตร์ภารตะ หรือ โหราศาสตร์อินดูใช้กัน

ด้วยเหตุผล และ หลักเกณฑ์ในการผูกดวงที่แตกต่างกันของระบบทั้งสอง จึงทำให้ “ลัคนา” ของของคนที่เดียวกันอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน เมื่อผูกดวงด้วยระบบทั้งสอง

ทั้งนี้ จะแตกต่างกันแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่า “ลัคนา” ของผู้นั้นอยู่ในราศีใด

เรื่องนี้ค่อนข้างจะลึกซึ้ง ผมจึงจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี้

ที่คุณถามว่า ในปีนี้(พ.ศ. 2559) ราหู(๘)จะทับราศีสิงห์ ซึ่งคุณบอกว่าคุณเป็นคนราศีสิงห์นั้น เข้าใจว่า น่าจะเป็นการผูกดวงแบบสุริยศาสตร์ ซึ่งต่างจากการผูกดวงตามแบบปฏิทินลาลิตรี ที่ “ลัคนา” ของคุณจะอยู่ในราศีกรกฎ

ราหู(๘) จึงไม่ทับลัคนาของคุณในปีนี้นะครับ

แต่ก็ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายไว้สักหน่อย อย่าใช้จ่ายเงินเกินตัว อาจสร้างความเสียหายให้กับคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ขณะนี้จนกระทั่งกลางปีนี้ (พ.ศ. 2559)

คำถามที่สอง อายุใกล้ 40 แล้ว จะมีอะไรที่โลดโผนอีกบ้างไหมครับ สภาพภาพรวมนับจากนี้ไปจนแก่จะเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งด้านการทำงาน การเงิน อื่นๆ

เนื่องจากผมไม่ได้ให้รายละเอียดมาว่า อะไรคือสิ่งที่โลดโผนในชีวิตคุณ ผมก็เลยพิจารณาว่า คุณน่าจะเคยผ่านอุบัติเหตุที่ทำให้คุณต้องต้องออกสังขยานมาก่อนในชีวิต

เพราะพื้นชะตาเดิมของคุณบอกเอาไว้เช่นนั้น หมายความว่า คุณต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ระมัดระวังการใช้ยวดยานพาหนะสักหน่อย อย่าประมาทเดินเลื้อ เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไหร่ก็ได้

นอกจากนี้ ความโลดโผนในความหมายของคุณก็อาจจะหมายถึง การที่คุณมักจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือ เกี่ยวพัน หรือ เข้าไปอยู่ในท่ามกลางปัญหาของคนอื่นก็ได้ เพราะฉะนั้น ก็ควรจะหลีกเลี่ยงสังคมประเภทอโคจรด้วย

อีกด้านหนึ่ง ความโลดโผนของชีวิตคุณ ก็อาจจะหมายถึง ฤกษ์ชีวิตของคุณนั้น จะเป็นแบบผกผันขึ้นๆลงๆ เดียวดีเดียวร้าย เปลี่ยนแปลงบ่อย

จึงต้องใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในการลงทุน การใช้จ่ายให้มาก ต้องเผื่อใจและเตือนตนเองเอาไว้เสมอว่า เราอาจจะเจอกับเหตุร้าย ความเสียหายแบบไม่คาดฝันเมื่อไหร่ก็ได้

คำถามสุดท้าย ถ้าดวงไม่ดี ในดวงชะตาจะมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมครับ

ถ้าพูดถึงตัวช่วย ในดวงชะตาของคุณก็มี ดาวพฤหัสบดี(๕) ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคกลาง โชคดี เป็นตัวช่วยอยู่แล้ว จึงทำให้ความเสียหายที่เกิดแก่คุณ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ หรือ อื่นๆ ไม่รุนแรงมากนัก นั่นเป็นความหมายในทางโหราศาสตร์

แต่ในทางพุทธศาสนา สิ่งที่เป็นตัวช่วยของมนุษย์ทั้งในยามปกติ และ ยามที่ไม่ปกติ หรือ ยามที่ดวงกำลังรุ่ง และ ยามที่ดวงไม่ดี ก็คือ การทำดาวพฤหัสบดี(๕)ให้เข้มแข็ง ซึ่งหมายความว่า การทำแต่ความดี ทำบุญทำกุศล เพราะดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นดาวเทพ เป็นดาวแห่งความดี

หากเราทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว พระพฤหัสบดี(๕) ก็จะเข้มแข็ง พระพฤหัสบดี(๕) ก็จะช่วยสยบความชั่วร้ายได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากพระพฤหัสบดี(๕)เสื่อมถอย หรือ มัวหมอง ดาวมาร ซึ่งหมายถึงพระเสาร์(๗) ก็จะเข้าครอบงำทันที

ถึงตอนนั้น บุคคลก็จะมีแต่ความทุกข์ เสรีหมอง เสื่อมเกียรติ เสียทรัพย์ เป็นต้น

แต่ที่ผมอยากจะบอกคุณเป็นพิเศษก็คือ คุณเป็นคนที่มีซิกซ์เซ็นส์ หรือ มีญาณสัมผัสถึงในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีกัน สิ่งที่คุณสัมผัสได้อาจจะเป็นวิญญาณในอีกมิติหนึ่ง ที่พยายามสื่อสารกับคุณ หากคุณทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ด้วยความตั้งใจจริง และด้วยจิตใจที่มีมลทินน้อยที่สุด วิญญาณเหล่านั้น เมื่อได้รับผลบุญที่คุณอุทิศไปให้ ก็อาจจะส่งผ่านความดีมาให้แก่คุณเป็นการตอบแทนได้

ฟังดูเหมือนเพื่อเจ้อ ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณานะครับ

ขอให้โชคมีชัยครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ 911 ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ จดหมายที่เขียนมาถามเหลือรออยู่ในคิวเพียง 4 คิวแล้ว หากท่านจะถามมาในตอนนี้ ก็จะได้รับคำตอบในเวลาไม่ช้าครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ วิลาวัลณ์ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลออกไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

